

“PCA” เทรดวันแรก 23 มิ.ย.นี้ มั่นใจ ริงจิวเหนือ จอง เหตุพื้นฐานธุรกิจแกร่ง-อนาคตการเติบโตสูง



บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย เชื้อมั่นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันนี้ (23 มิ.ย. 57) ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม ดันราคาหุ้นขึ้นเหนือจองที่ 2.80 บาท/หุ้น “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” บิ๊กบอส ซีอีโอรักมีการเติบโตสูงจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ประเมินรายได้จากธุรกิจเดิมโต 15-20% ยังมี Backlog ในมือเพียงพอต้นรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่าย Set Top Box ยังเดินหน้าทำการตลาดมั่นใจ ปีนี้มียอดขายกล่อง 5-10% ของตลาดรวมแม้ กสทช.เลื่อนแจกคู่มือส่วนลด



นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PlanetComm กล่าวว่า บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำของประเทศ และเป็นผู้ผลิต Set Top Box ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า การเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นี้ มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามและราคาหุ้นจะสามารถขึ้นเหนือจองที่ 2.80 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมโดยปัจจุบันมีมูลค่างานคงค้างในมือ (Backlog) จำนวนเพียงพอให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างน้อย 15-20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลยังคงเดินหน้าทำการตลาดแม้ว่า กสทช. จะเลื่อนการแจกคู่มือส่วนลดให้กับภาคครัวเรือนเนื่องจากบริษัทฯ มั่นใจว่าอย่างเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอลและคาดว่า การแจกคู่มือจะเกิดขึ้นในปีที่แน่นอน

“เรามั่นใจว่าเทรดวันแรกน่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากเพราะช่วงที่เปิดจองซื้อ มีผู้สนใจจองซื้ออย่างล้นหลามและเราเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเพียง 75 ล้านหุ้น เราได้รับการตอบรับที่ดี ดังนั้นเราจะไม่ทำให้นักลงทุนที่ไว้วางใจลงทุนในหุ้น PCA ผิดหวัง ในฐานะผู้บริหารจะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดี ทั้งการเติบโตของรายได้และกำไร และจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหากมีกำไร โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ และเงินที่ได้จากการระดมทุน 210 ล้านบาทจะสามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการรุกตลาดในภูมิภาคอาเซียน” นายประ

พัฒน ก่อ

ด้านนายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน) (FSS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA เปิดเผยว่า PCA ได้รับความสนใจของซื้อหุ้นอย่างมากจากการเปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 75 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 70 ล้านหุ้น กรรมการและพนักงานบริษัท 5 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท มีส่วนลดให้นักลงทุน

ถึง 24.39% จึงได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนประกอบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท มีความแข็งแกร่งอนาคต มีการเติบโตต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ โดยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 210 ล้านบาท จะช่วยให้บริษัท สามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความแข็งแกร่งของ PCA ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจ และฐานะทางการเงินเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ PCA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก (23 มิ.ย. 57) มั่นใจ ว่าราคาหุ้นจะยืนเหนือราคาจองที่ 2.80 บาท/หุ้น โดยประเด็นสำคัญมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งบริษัท และการเติบโตอย่างโดดเด่นด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวี ผู้บริหารมีประสบการณ์กว่า 30 ปี จึงมั่นใจว่าจะ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าซื้อขายไปแล้ว

“มั่นใจว่า PCA เข้าซื้อขายวันแรกราคาจะอยู่เหนือราคาจองที่ 2.80 บาท/หุ้นได้ เพราะธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง และคาดว่าจะเป็นหนึ่งในหุ้น Growth Stock และ Dividend Stock เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น PCA ประกอบกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ในช่วงนี้หุ้นไอพีโอได้รับการตอบรับที่ดีจากภาวะตลาดโดยรวมได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยในประเทศที่มีความชัดเจน” นายสมภพ ก่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน จากการที่ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลทำให้บริษัท สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น CISCO, CODAN, Panasonic, THALES และ

ClearOne

รวมทั้งขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ(Wired Network) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวี (Broadcast Digital TV) บริษัท ยังได้มีการออกแบบ พัฒนาและต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันเป็นโซลูชัน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “PlanetComm” นอกจากนี้ด้วย ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ของ CODAN สำหรับภาคพื้นเอเชีย รวมทั้งบริษัทยังมีอุปกรณ์ทดสอบและทีมงานที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุง